

# จดหมายออนไลน์

(31 ตุลาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

## ระวังความใจใหญ่ ลงทุนเลี้ยงโชคอาจทำให้ชีวิตมีปัญหา

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า Belle เกิดวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2536 เวลา 22.24 น. จังหวัดเชียงราย เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณ Belle ผมขอพูดถึงฝันดวงชะตาของคุณเสียก่อน

คุณเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดี แต่ก็มีจุดด้อยบางอย่างในควมมีปฏิภาณไหวพริบที่ว่านี้ คือ บางครั้งบทรจะฉลาดแต่ไม่เฉลียว ก็ทำให้คิดอะไรไม่ออกเอาคือๆเหมือนกัน

ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่คุณเป็นคนคิดมาก จนออกไปทางเครียดพอสมควร ก็เลยทำให้คิดอะไรไม่ออกก็เป็นได้ ดังนั้น สิ่งแรกที่คุณควรจะทำในการพลิกวิถีชีวิตของตัวเองก่อนก็คือ ต้องพยายามทำตัวเองไม่ให้เครียด และ คิดมาก

ผมคิดว่า แนวทางของพุทธศาสนามีวิธีแก้ปัญหารื่องคิดมาก และ เครียดได้ ลองศึกษาดูนะครับ

นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนใจใหญ่ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสียพอสมควร และยังจัดว่าเป็นคนที่คือเอการอยู่ เพราะฉะนั้น สองสิ่งนี้เมื่อมาผสมกัน ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวคุณได้

ก็ขอแนะนำให้อใจเย็นๆ พยายามรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้าง และ นำมาไตร่ตรองพิจารณาก่อนที่จะตอบโต้ หรือ ทำอะไรออกไป ก็เชื่อว่า น่าจะบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ

คำถามแรก ปีนี้ถ้ายื่นเรื่องเรียนต่อที่ออสเตรเลีย จะได้รับปาวคะ มีจังหวะไหนที่จะได้บ้าง หรือถ้าไม่ได้เรื่องเรียนต่อ อาจได้ไปเรื่องอื่นไหม

ในพื้นที่ตามเดิมของคุณบอกว่า คุณมีดวงที่จะได้เดินทางไปในแดนไกล หรือ อาจจะได้ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนครับ ดังนั้น การจะไปเรียนต่อในต่างประเทศจึงมีโอกาสสูงพอสมควร

แล้วจะได้ไปช่วงไหน

ผมคิดว่า ช่วงที่ดวงดาวบรท้องฟ้าส่งผลดีในโอกาสที่จะไปเรียนต่อในต่างประเทศ น่าจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึง เดือนธันวาคม ปี 2558 ครับ

ก็ลองพยายามติดต่อคุณนะครับ เพราะถึงแม้ดวงดาวของคุณจะส่งผลดี แต่คุณก็ต้องใช้ความพยายามในการติดต่อ หรือ หากจะเป็นการสอบชิงทุน ก็ต้องพยายามหมั่นดูตำราเรียนให้ดีด้วย ไม่ใช่คิดว่าดวงดีแล้วจะไม่ดูหนังสือแล้วไปสอบ

แต่ก็ต้องเตือนคุณด้วยว่า การไปเรียนต่อในต่างประเทศครั้งนี้ คุณจะต้องเหนื่อยยากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดช่วงปีพ.ศ. 2559 ทั้งปี ซึ่งจะเป็นปีที่เหนื่อยยากพอสมควรสำหรับคุณ

ดังนั้นก็ขอแนะนำว่า หน้าที่ที่ไปเรียน ขอให้ตั้งใจขันเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมตัวรับกับความเหนื่อยยาก และ อุปสรรคที่จะมาถึงในปี พ.ศ.2559

คำถามที่สอง เนื้อคู่ฐานะดีไหมคะ คนต่างชาติไหม

ในดวงชะตาบอกว่า เนื้อคู่ของคุณไม่รวยนะครับ แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอก คิดว่าคงจะทำให้คุณพอจะสบายใจขึ้นได้บ้าง

ส่วนคำถามที่ถามว่า คู่จะเป็นคนต่างชาติหรือไม่ นั้น หลังจากที่เราตรวจสอบดวงชะตาของคุณในหลายด้านแล้ว ก็ขอบอกว่า มีโอกาสสูงมากครับที่คู่ของคุณจะเป็นคนจากแดนไกล หรือ เป็นคนต่างชาติครับ

แต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ แม้คุณจะได้ถามมา ผมคิดว่าควรเตือนเอาไว้หน่อย ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณ

ภพปัตนิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง และ ความรักของคุณนั้น ก่อนข้างจะสะท้อนพอสมควร ความรักอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคต

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ก็น่าจะมาจากการที่คุณเป็นคนใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสียในเรื่องการลงทุน เสี่ยงโชค เช่น เล่นหุ้น หรืออื่นๆ จนอาจจะสร้างปัญหาในเรื่องการเงินกับคุณ ทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์อย่างไม่คาดคิด ทำให้เกิดหนี้สิน

ส่งผลกระทบมาที่เรื่องคู่ครองด้วย

นอกจากนี้ ดวงในเรื่องของคุณรักของคุณก่อนข้างจะอ่อนไหว มีโอกาสมากที่จะประสบปัญหา ความผิดหวัง จึงขอให้คุณใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตคู่ให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพูดจา ต่อคู่ของคุณ เพราะคุณออกจะเป็นคนพูดตรงสั๊กหน่อย อาจทำให้ผู้ฟังไม่สบายใจ ซึ่งเรื่องนี้จะทำร้ายเรื่อง คู่มาตั้งแต่เริ่มเป็นแฟนกันด้วยซ้ำครับ

ผมหวังว่า คำตอบที่ผมให้ไปนั้น คงจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณนะครับ

